

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา		
๑.	๕.๗ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗	
มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน	
สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ และเห็นชอบให้ปรับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จากเดิม ๔๐ คน เพิ่มเป็น ๖๐ คน โดยมีข้อเสนอแนะ		
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. การนำเสนอหลักสูตรปรับปรุง ควรนำเสนอให้สั้น กระชับ เน้นเฉพาะในส่วนที่มีการปรับปรุง		หลักสูตรรับทราบตามข้อเสนอแนะ
๒. ควรกำกับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีความคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ เพราะมีความสำคัญต่อการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา		หลักสูตรดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และจัดทำรายละเอียดตามข้อกำหนดของ ครุสภาตามมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตเพื่อการรับรองปริญญาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตต่อไป
๓. ระบบการจัดการศึกษาของหลักสูตรควรจัดทั้งแบบ Online และ Onsite เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนที่อยู่ต่างจังหวัด จะเกิดประโยชน์กับทั้งมหาวิทยาลัยและผู้เรียน		หลักสูตรดำเนินการตามข้อเสนอแนะและวางแผนจัดการศึกษาทั้งแบบ Online และ Onsite เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนที่อยู่ต่างจังหวัด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งมหาวิทยาลัยและผู้เรียน
๒.	๕.๘ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗	
มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน	
สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีข้อเสนอแนะ		
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ เนื่องจากหลักสูตรมีคำว่า “นวัตกรรม” ควรมุ่งเน้นจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการวิจัยที่เป็นเลิศ ให้เป็นผู้นำการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง		หลักสูตรดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการวิจัยที่เป็นเลิศ ให้เป็นผู้นำการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา ตามรายละเอียดของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่กำหนดไว้
ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		